



บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
เทศบาลนครปากเกร็ด
กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฝ่าย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “เทศบาล” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย นายวีระศักดิ์ บรรณาธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทางวิชาการ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระหว่างกันโดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัย และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่าย ภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ลักษณะความร่วมมือ

๒.๑ หน่วยงานทั้งสองจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ

๒.๒ หน่วยงานทั้งสองจะสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาเมืองและชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาอื่นที่สามารถสนับสนุนภารกิจ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกัน

๒.๓ เทศบาลจะให้การสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและวิจัย ให้การสนับสนุนเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการสอนของวิทยาลัยการฝึกหัดครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ นักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

๒.๔ เทศบาลจะให้ความเอื้อเฟื้อแก่มหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษามาศึกษาปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และการรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม

๒.๕ ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้แต่ละฝ่ายสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และหลักการตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปและให้มีกำหนด ระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ โดยให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึก ข้อตกลงนี้ และหากฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถทำได้โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์ อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ โดยให้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ



(นายวีระศักดิ์ บรรณาธรรม)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี



ลงชื่อ



(นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนาวี)

พยาน

ลงชื่อ

(นางปริญดา เชาว์อรรณ)

พยาน